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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผูมาประชุม
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. ผศ.สัญญา สะสอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.วรรณวดี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๓. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผศ.ธวัชชัย บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. จสต.ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผศ.สารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว
ในการประชมุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

๕
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ผูไมมาประชุม
๑. ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี
๘. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ผูชวยอธิการบดี
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๑. ผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๒. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๑๓. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๔. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๕. นายวีระยุทธ เศรษฐเสถียร รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๑๖. นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ ผูอํานวยการกองคลัง
๑๗. นางสุนี พนันตา ผูอํานวยการกองกลาง
๑๘. ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการไมซและกิจกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม

๑.๑.๑ การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกของประชาชน
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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา แจงท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําเนียบ
รัฐบาล ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/๒๙๖๙๓ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับ
การศึกษาทางเลือกของประชาชน วาดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
นายกรัฐมนตรีเสนอวา การดําเนินการของภาครัฐเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางเลือกของประชาชนยังมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและยังไมมีความชัดเจนมากนัก แตลวนมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
ดานสติปญญาและจิตใจ ดังนั้น จึงไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการศึกษาแนวทางและ
บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก เพ่ือใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน สอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๙ (๓) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาทางเลือกของประชาชน

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย

- ไมมี –

๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑.๓.๑ มอบโลเกียรติยศ แด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดลาออกจากตําแหนง และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณ
ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ท่ีไดทุมเทและเสียสละอยางสงู
ในการปฏิบัติหนาท่ี เปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ในการนี้ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบโลเกียรติยศ
ใหแกผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา” ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๔
กันยายน ๒๕๕๔ ถึง วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑.๓.๒ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ขอลาออกจากตําแหนง
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖
เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดมีมติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ท่ี ๔๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ การลาออกของผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง กรรมการอุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป

๑.๓.๓ เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย
จากสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน ๑ รายการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดสมัครเปนสมาชิก
จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติเพ่ือนํามาเผยแพรแกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับจดหมายขาว ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม)
๒๕๕๖ แลว

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ

๑.๓.๔ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ฉบับ
ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒๐ ประจําวันท่ี ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําวารสารพิงคราชภัฏ เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งบัดนี้วารสารฯ ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒๐ ประจําวันท่ี
๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดเสร็จเรียบรอยแลว

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ฉบับ ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒๐

ประจําวันท่ี ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงานการประชุมไปพรอม
กับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้

๑. หนา ๑๔ มติสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ลําดับท่ี ๖ แกไข
เพ่ิมเติมขอความ

จากเดิม “(๖) นางสาวณัฐพร จาดยางโทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”
เปน “(๖) นางสาวณัฐพร จาดยางโทน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”

๒. หนา ๑๔ มติสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ลําดับท่ี ๖
เพ่ิมเติมขอความ

จากเดิม “ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร คณะวิทยาการจัดการ”
เปน “จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร คณะวิทยาการจัดการ”

๓. หนา ๒๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ ยอหนาท่ี ๓ แกไขเพ่ิมเติมขอความ
จากเดิม “สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖”
เปน “สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕”

๔. หนา ๒๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ ยอหนาท่ี ๕ แกไขเพ่ิมเติมขอความ
จากเดิม “สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖”
เปน “สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕”

๕. หนา ๒๖ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๔ เพ่ิมเติมขอความ
จากเดิม “...เงินเพ่ิมการรองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมการตอบแทนพิเศษ”
เปน “...เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมการตอบแทนพิเศษ”

มติสภามหาวิทยาลัย
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามท่ีแกไข

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ของ จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี
๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดพิจารณารายงานผลของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ในกรณีการอุทธรณรองทุกขเก่ียวกับการไมปรับฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึน
ของ จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ เห็นชอบผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ของ
ก.อ.ม. กรณี การรองทุกข ของจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร ตามท่ี ก.อ.ม. เสนอ รายละเอียดเปนไป
ตามคําวนิิจฉัยท่ี ๑๐ (๔/๒๕๕๖) ของ ก.อ.ม.

ตอมา วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร ไดยื่นหนังสือแจงเพ่ือทราบ
ในการทําผิดขอบังคับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณรองทุกข
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเรียบรอยแลวและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
๑. เห็นชอบใหนําเรื่อง ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ของ จาสิบตรี

ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร บรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ เปนเรื่องสืบเนื่อง
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. ท่ีประชุมพิจารณาแลวไมอนุญาตใหจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร อยูชี้แจงในท่ีประชุม
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. ยืนยันตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ คือ เห็นชอบผลการวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ของ ก.อ.ม. กรณี การรองทุกข ของจาสิบตรี ดร.จอหนนพดล
วศินสุนทร ตามท่ี ก.อ.ม. เสนอ รายละเอียดเปนไปตามคําวนิิจฉัยท่ี ๑๐ (๔/๒๕๕๖) ของ ก.อ.ม.

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด

๔.๑.๑ รายงานผลการตรวจเย่ียมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี

เลขานุการนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ไดมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ แลวนั้น
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บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานดังกลาว โดยไดเขาตรวจเยี่ยมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเรียบรอยแลว และในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในตําแหนงคณบดีครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอประเด็นปญหา
พรอมขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบปญหาและพิจารณาดําเนินการ
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

๑. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท
๒. จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
๓. ผลงานวิจัยและบทความวิจัยของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพ
๔. การใชประโยชนอาคารสถานท่ี
๕. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรกํากับและติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามรายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะตาง ๆ โดยแบงเปน ๒ ประเด็น ไดแก (๑) หากเปนเรื่อง
เก่ียวกับการปฏิบัติและสามารถแกไขไดทันที มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการแกไขและแจงผลการดําเนินการ/
ความคืบหนาดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบ เชน เรื่องของอาจารยประจําหลักสูตร เปนตน (๒) หากเปน
เรื่องท่ีตองนํามาพิจารณาและตองวางแผนระยะยาว ซึ่งอาจครอบคลุมกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย เชน เรื่อง
การยายวิทยาเขต ทําใหอาจตองขอความเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิชวยในการพิจารณาตัดสินใจ
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการสัมมนารวมกับสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยตองพิจารณาและดําเนินการ
จัดทําแผนสําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดม
ความคิดตอไป

๒. ผูบริหารควรตองทบทวนและพิจารณารูปแบบของการบรรจุอาจารยมากยิ่งข้ึน เนื่องจากบาง
สาขาวิชาอาจารยมีคุณวุฒิสูงแตกลับมีจํานวนนักศึกษานอยมาก และตองหาทางออกเพ่ือแกไขปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตใหกับอาจารยเหลานั้น

๓. มหาวิทยาลัยอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาข้ึน เพ่ือจะไดใชศักยภาพของ
อาจารยท่ีมีอยู

มติสภามหาวิทยาลัย
๑. รับทราบ รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดสัมมนารวมกับสภามหาวิทยาลัยหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยไดรับผล

การประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว โดยใหมหาวิทยาลัยสรุปปญหาพรอม
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ท้ังจัดทําแผนสําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดม
ความคิดตอไป

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง

๔.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

จํานวน ๙ ราย โดยอธิการบดีจะนําเสนอรายชื่อตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามแตงตั้งตอไป

๔.๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ตามมาตรา ๑๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑ คน
ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
จึงทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําวางลง จํานวน ๑ ตําแหนง

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา จํานวน ๘ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนี้
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๑. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปน ประธานกรรมการ

๒. ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปน กรรมการ

๓. รองศาสตราจารย น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค รองอธิการบดี
เปน กรรมการ

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปน กรรมการ

๕. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปน กรรมการ

๖. ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เปน กรรมการและเลขานุการ

๗. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เปน ผูชวยเลขานุการ

๘. นางสาวณัฐกานต ขันไชย นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม

๔.๒.๓ แตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
พนจากตําแหนงดวยการลาออกจํานวนหนึ่งราย จึงทําใหกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําวางลงจํานวนหนึ่งตําแหนง บัดนี้ ไดมีการ
ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหมแลว โดยเริ่มวาระการดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหแตงตั้งนางเจิมขวัญ รัชชุศานติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปน

กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่ง
ท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ
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๔.๒.๔ แตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ท่ีแตงตั้งจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ วางลงจํานวนสองตําแหนง บัดนี้ ไดมี
การดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหมแลว โดยเริ่มวาระการดํารง
ตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
ลดข้ันเงินเดือน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
แทนตําแหนงท่ีวาง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตําแหนง

ท่ีวาง จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนี้
๑. นายธนมนต ธนรัตนพิมลกุล กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

เปน กรรมการ
๒. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

เปน กรรมการ
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป โดยใหอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยู

ของผูซึ่งตนแทน คืออยูในตําแหนงไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔.๒.๕ แตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
จากผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา

๔.๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการไมซและกิจกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ ศรีแกว ผู อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอท่ีประชุมวา
ดวยวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงคจะพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการไมซและกิจกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือสนองความตองการของตลาดแรงงานและการสราง
ทางเลือกในอาชีพท่ีหลากหลายใหกับบัณฑิต บนพ้ืนฐานการบูรณาการความรูไปสูการปฏิบัติและการนําไป
ประยุกตใชจริง ซึ่งสามารถสรางศักยภาพใหกับแรงงานท่ีตลาดแรงงานในปจจุบัน และในอนาคตตลาดแรงงาน
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ยังมีความตองการเปนอยางมาก ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหแนวคิด
และขอเสนอแนะกอนการพัฒนาหลักสูตร

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายใหเขาใจมากยิ่งข้ึน
๒. ควรสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนี้เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีนาสนใจและเปนไปในลักษณะ

ของสหวิทยาการ อีกท้ังยังสอดคลองกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเคยใหไวกับสภามหาวิทยาลัย
แตมหาวิทยาลัยควรปรับวิธีการเขียนหรือการนําเสนอในรูปเลมใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน หากสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยควรเรงทําการประชาสัมพันธหลักสูตรดังกลาวตอประชาคม
ควบคูไปกับการพัฒนาหลักสูตรดวย

๓. ควรมีการรับรองจากสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย เพ่ือรองรับกับการทํางานของบัณฑิตในอนาคต

๔. ควรเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ สําหรับการเปดหลักสูตรนี้ เชน จํานวนและคุณภาพ
อาจารย จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษา หุนสวน (Partner) และสถานประกอบการท่ีจะสงนักศึกษาออกไป
ฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน

๕. มหาวิทยาลัยควรทบทวนและพิจารณาภาพรวมของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด วาหลักสูตรใด
ท่ีไมเปนความตองการของตลาดและหลักสูตรใดเปนความตองการของตลาดในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีจํานวนอาจารยเทาเดิมหากเปดหลักสูตรใหมจํานวนมากโดยหลักสูตรเกาก็ยังคงเดิมเกรงวาอาจจะเกิดปญหา
ดานการบริหารจัดการ

๖. วิทยาลัยนานาชาติควรขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรนี้ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมท่ีจะ
รับนักศึกษาตั้งแตรุนแรก เชน (๑) เรื่องวิชาการ (๒) เรื่องอัตรากําลัง (๓) Hardware ท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตรนี้อยางเปนรูปธรรม และ (๔) การพัฒนาหลักสูตรนี้ตอในระดับปริญญาโท เนื่องจากศักยภาพอาจารย
ท่ีมีอยูสามารถทําไดอยูแลว

มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซและ

กิจกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) โดยใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป

๔.๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน
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๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ

๔.๔.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอนและการจัดระบบบริหารงาน
ในวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. ....

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอนและการจัดระบบบริหารงาน
ในวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

แมฮองสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับ
ท่ีนําเสนอ

๔.๔.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การใชเงินรายไดของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชเงินรายไดของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชเงินรายไดของการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ
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๔.๔.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ....

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ

๔.๔.๔ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... เพ่ือใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดใหความเห็นชอบแลว

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับดังกลาวเรียบรอยแลว
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง)
ประกาศท่ีนําเสนอ
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๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน

- ไมมี –

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

- ไมมี –

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักทวง

๕.๑ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มาใชตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบดวย
รายงานการรับเงินรายได งบรายไดและคาใชจาย งบทดลอง เรียบรอยแลว ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๕.๒ รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มาใชตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ
ซึ่งประกอบดวยรายงานการรับเงินรายได งบรายไดและคาใชจาย งบทดลอง เรียบรอยแลว ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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๕.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๗

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕
และ ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ไดมีมติกําหนดใหมีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยทุกวันพุธ สัปดาหท่ี ๔ ของเดือน ในเวลา ๐๙.๓๐ น. แตหากจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงได

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงจัดทํา (ราง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๗

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

๖.๑ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข
เรื่อง กรณีการถูกใหออกจากงานและสาเหตุท่ีเกี่ยวเนื่อง ของ นายสุขสถิต เคหา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีนายสุขสถิต เคหา ไดยื่นเรื่องรองทุกข เรื่อง
การถูกใหออกจากงานและสาเหตุท่ีเก่ียวเนื่อง ตอนายกสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ไดรับเรื่องรองทุกขดังกลาว เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

จากนั้นสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติให
สงเรื่องใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณา ซึ่ง ก.อ.ม. ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติใหขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของนายสุขสถิต เคหา ออกไป ๓๐ วัน เนื่องจากท่ีผานมามีเรื่องรองทุกขท่ี ก.อ.ม. จะตองดําเนินการพิจารณา
หลายเรื่อง จึงตองดําเนินการเปนไปตามลําดับ

มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข เรื่อง กรณีการถูกใหออกจากงานและ

สาเหตุท่ีเก่ียวเนื่อง ของ นายสุขสถิต เคหา ออกไป ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เปนตนไป

๖.๒ การขอแกไขประวัติความเปนมาของวิทยาลัยแมฮองสอน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ แจงท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยควรแกไขประวัติความ
เปนมาของวิทยาลัยแมฮองสอน โดยใหระบุ/บันทึกชื่อของผูท่ีบริจาคท่ีดินและชื่อของผูท่ีใหความชวยเหลือ
และดําเนินการเรื่องท่ีดินใหกับมหาวิทยาลัยดวย เพ่ือเปนการเชิดชูและแสดงความรําลึกถึง

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ



๑๖

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ

๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ มกราคม

๒๕๕๗

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

มนัญชยา รัตนกิจ สารุง ตันตระกูล
(นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล)

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูตรวจรายงานการประชุม


